

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

I. Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí¹

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức THPTK, CLP

1.1 Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình THPTK, CLP

- Thực hiện Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 01/2/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021. UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

- Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2021. Xác định rõ các nội dung phải THPTK, CLP theo quy định của Luật, từ đó đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, trong đầu tư xây dựng cơ bản, sử dụng tài sản công.

- Giao Văn phòng huyện Côn Đảo phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện thực hiện thiết lập và công bố công khai số điện thoại, hộp thư điện tử (đường dây nóng) của UBND huyện để tiếp nhận, xử lý và trả lời đầy đủ, kịp thời những thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật về THPTK, CLP của các tổ chức, cá nhân có vi phạm, lãng phí đã được phát hiện và kết quả xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả (nếu có).

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về THPTK, CLP

- UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật Nhà nước, UBND tỉnh về THPTK, CLP. Ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021.

- Hình thức tuyên truyền chủ yếu của các cơ quan, đơn vị là: lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, sinh hoạt định kỳ để triển khai các văn bản có liên quan về THPTK, CLP gắn với đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đăng trên cổng thông tin điện tử của huyện Chương trình

¹ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gọi tắt là THPTK, CLP.

THTK, CLP của tỉnh và của huyện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết và thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện đã thực hiện tuyên truyền Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ và phổ biến các văn bản triển khai Nghị định, Kế hoạch, chương trình của Huyện ủy, UBND huyện. Cụ thể: Tuyên truyền trên sóng phát thanh: Đã thực hiện 27 tin; 7 bài; 02 văn bản pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013 (37 chương trình) và Luật quản lý tài sản công (25 chương trình), với tổng thời lượng sản xuất là 850 phút và tổng thời lượng phát sóng là 2.550 phút. Tuyên truyền trên sóng Truyền hình: Đã thực hiện 21 tin, với tổng thời lượng sản xuất là 35 phút và tổng thời lượng phát sóng là 285 phút.

1.3 Về công tác thanh tra, kiểm tra THTK, CPL

- UBND huyện Côn Đảo ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 phê duyệt Chương trình công tác thanh tra năm 2021. Kết quả trong năm 2021, đã triển khai 04 cuộc thanh tra theo Chương trình công tác thanh tra đã được phê duyệt và 01 cuộc kiểm tra công vụ (đột xuất), cụ thể: Đã kết thúc 02 cuộc thanh tra và 01 cuộc kiểm tra: 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản, thu nhập đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo. 01 cuộc thanh tra công tác quản lý hành chính; công tác tài chính, quản lý thu chi kinh phí của Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc. 01 cuộc kiểm tra công vụ đối với Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo. Đang triển khai 02 cuộc thanh tra, chưa ban hành kết luận thanh tra: 01 cuộc thanh tra công tác quản lý tài sản công của Ban quản lý Cảng Bến Đầm; 01 cuộc thanh tra công tác quản lý tài chính của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện. Kết quả thanh tra, kiểm tra: Không có trường hợp phải kiến nghị thu hồi tiền, tài sản, xử lý hành chính, kỷ luật. Tuy nhiên qua công tác thanh tra, kiểm tra, UBND huyện Côn Đảo đã chỉ đạo đơn vị khắc phục hạn chế, tồn tại theo kiến nghị của Đoàn Thanh tra, đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm đối với 2 các tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, thiếu sót được nêu tại Kết luận thanh tra, kiểm tra.

- Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 04/3/2021 của UBND huyện Côn Đảo về kiểm tra công tác quản lý thu, chi tài chính và tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản và sự nghiệp kinh tế; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2021 tại một số cơ quan trên địa bàn huyện. Ngày 25/8/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra. Thời gian kiểm tra từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021, số đơn vị kiểm tra là 23 đơn vị. Qua kiểm tra, UBND huyện đã có văn bản 4198/UBND-TCKH ngày 21/11/2021 chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính và tài sản; đầu tư xây dựng cơ bản và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị trong năm 2021.

2. Kết quả THTK, CLP

2.1 THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

- UBND huyện Côn Đảo đã triển khai các tiêu chuẩn, định mức, chế độ mới đến các cơ quan, đơn vị theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021; chỉ đạo tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2021. Đóng góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình Sở Tài chính về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025. Góp ý dự thảo Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách.

2.2. THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, sử dụng kinh phí NSNN

- UBND huyện ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện; trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện quản lý chi tiêu có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, UBND huyện triển khai văn bản số 4270/UBND-TCKH ngày 26/11/2021 khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân kinh phí bố trí dự toán năm 2021 để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao và giải ngân kinh phí, nguồn vốn được bố trí dự toán năm 2021, theo đó đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị một số nội dung như sau: Khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ và hoàn thành giải ngân dứt điểm kinh phí đã được bố trí dự toán năm 2021, không kéo dài sang năm sau, đặc biệt là các dự án được bố trí từ các nguồn vốn sự nghiệp, xây dựng cơ bản, nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, các nhiệm vụ đặc thù.

- Thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định) ngay từ khâu giao dự toán để tạo nguồn cải cách tiền lương với tổng số tiền tiết kiệm theo quy định là 5.728 triệu đồng. Triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết; Huyện Côn Đảo thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau: Số liệu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên ngân sách còn lại năm 2021 (kể cả chi hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường): 5.922 triệu đồng.

- Về thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ trong năm 2021 có 16/16 cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, Đoàn thể thực hiện khoán kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí tiết kiệm được: 3.403 triệu đồng (tiết kiệm kinh phí hoạt động tại các vị trí chưa được tuyển dụng, tiết kiệm chi văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại,...). Trong đó ước thực hiện chi tăng thu nhập là 1.928 triệu đồng

- Về thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Có 15/15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, trong đó đã giao tự chủ tài chính 15/15 đơn vị,

Chênh lệch thu chi thường xuyên năm 2021: 9.813 triệu đồng. Trong đó, dự kiến trích quỹ bổ sung thu nhập năm 2021 là 4.832 triệu đồng.

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ quy định về công khai tài chính đối với ngân sách huyện, các đơn vị dự toán, các đơn vị được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Việc đưa ra chỉ tiêu tiết kiệm ngay từ khâu xây dựng Kế hoạch đầu năm theo chỉ đạo của UBND huyện đã giúp cho các cơ quan, đơn vị chủ động, sắp xếp chi tiêu thường xuyên một cách hợp lý, cắt giảm tối đa các khoản, chủ động sắp xếp nhiệm vụ chi, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, tiết kiệm chống lãng phí, để có kinh phí tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và người lao động.

- Trong công tác thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư có nguồn vốn từ ngân sách đã tiết kiệm được 1.537 triệu đồng so với giá trị quyết toán của Chủ đầu tư lập và trình đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

2.3. Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc và tài sản công

- Công tác quản lý, sử dụng đất đai tài nguyên thiên nhiên:

Trong quản lý đất đai, xây dựng: UBND huyện đã ban hành Chương trình hành động số 206/CTr-UBND ngày 24/8/2021 Quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giao thông trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021. Thực hiện đảm bảo theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng quy định, tiết kiệm có hiệu quả. Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Triển khai thực hiện kế hoạch 12/KH-TNMT ngày 30/3/2021 về kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai và lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021. Tính đến ngày 25/11/2021, đã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: 17 trường hợp lấn chiếm đất công và sử dụng sai mục đích, đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 153.500.000 đồng (trong đó: đã thu 59.000.000 đồng). Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng: 20 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 430.000.000 đồng (đã thu 419.000.000 đồng) và tiến hành cưỡng chế 02 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng (ông Nguyễn Tiến Phương và DNTN Đức Xuân).

- Công tác quản lý, trụ sở làm việc, tài sản công: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện được giao quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với diện tích đất thuộc trụ sở làm việc quản lý, sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hoặc thuê trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Về rà soát các trụ sở nhà, đất: Ngày 22/02/2019, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát các cơ sở nhà, đất do UBND huyện quản lý sử dụng và xây dựng đơn giá cho thuê nhà công vụ, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Qua quá trình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của huyện Côn Đảo được Sở Tài chính tổng hợp trình Ban Chỉ đạo 167 tại Công văn số 1921/STC-QLGCS&TCĐN ngày 24/05/2021 thì Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP). UBND

huyện có công văn số 4182/UBND-TCKH ngày 19/11/2021 gửi Sở Tài chính đang tổng hợp trình Ban chỉ đạo 167 xem xét.

- Đối với dự án Chung cư công vụ và Chung cư cho người có thu nhập thấp: Căn cứ Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ủy quyền cho UBND huyện Côn Đảo quản lý, sử dụng và sắp xếp, bố trí, ký hợp đồng cho thuê quỹ nhà ở công vụ tại huyện Côn Đảo. UBND huyện giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành tham mưu UBND huyện bố trí 47 căn hộ cho 47 đối tượng đủ điều kiện sử dụng. Còn lại 03 căn hộ đã thu hồi theo quy định và đang chờ để xét duyệt bố trí cho các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng. Đối với Chung cư cho người có thu nhập thấp Hiện nay, dự án đã được đưa vào sử dụng và giải quyết nhu cầu về nhà ở cho 38 hộ gia đình. Số lượng căn hộ còn lại đang tiến hành xét duyệt là 06 căn hộ (Hội đồng đã thông qua, đang chờ bốc thăm để chọn đối tượng) và 04 căn hộ sử dụng vào mục đích tạo điều kiện về nhà ở cho các đối tượng có đất bị thu hồi để triển khai xây dựng các dự án trên địa bàn huyện nhưng không đủ điều kiện để tái định cư. Căn cứ Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đối tượng thuê nhà ở công vụ tại 04 căn Nhà ở công vụ huyện Côn Đảo. Theo đó, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành ký hợp đồng thuê nhà ở công vụ đối với 04 đối tượng đủ điều kiện theo quy định nêu trên.

- Quản lý tài sản công đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; Việc mua sắm tài sản được thực hiện theo đúng quy định về mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cấp Tỉnh và theo hướng dẫn của Sở Tài chính; triển khai mua sắm tài sản trang thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị theo quy định về mua sắm tài sản chuyên dùng. Tăng cường công tác quản lý, khai thác có hiệu quả việc sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại hiện có; chỉ đầu tư xây dựng, mua sắm mới khi thực sự cần thiết và bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Rà soát tham mưu bổ sung một số danh mục tài sản để bổ sung tiêu chuẩn định mức máy móc chuyên dùng còn thiếu tại các cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính.

- UBND huyện tiếp tục triển khai việc lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính trình cơ quan thẩm quyền thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

2.4 Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

- Công tác xây dựng, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư đã tuân thủ quy định của Luật đầu tư công đảm bảo 100% các dự án bố trí trong kế hoạch năm 2021 đã có đầy đủ thủ tục theo quy định, đảm bảo tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn vốn năm 2021; ưu tiên bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành các năm trước, hoàn thành trong năm kế hoạch để đưa vào khai thác sử dụng và các dự án chuyển tiếp. Rà soát tình hình giải ngân kế hoạch vốn của các Chủ đầu tư dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo nhu cầu vốn thanh toán cho các dự án.

- Đảm bảo 100% các dự án bố trí trong Kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công. Đảm bảo các công trình được bố trí vốn giải ngân đạt tỷ lệ cao.

- Ngày 26/3/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 859/UBND-TCKH về việc lập kế hoạch, cam kết tiến độ triển khai hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và có văn bản xác nhận cam kết tiến độ triển khai hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021.

- Ban hành và triển khai Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 27/7/2021 của UBND huyện Kiểm tra, giám sát tiến độ thi công và công tác giải ngân các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện năm 2021; UBND huyện đã có văn bản chấn chỉnh đối với các chủ đầu tư chưa đảm bảo tiến độ và các đơn vị tư vấn nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật đấu thầu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu, nhất là đối với các dự án đầu tư công; làm rõ trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu gây lãng phí, thất thoát.

- Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn mang tính chất đầu tư được thực hiện đảm bảo quy định.

- Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong quá trình đầu tư công; chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các khu vực ảnh hưởng của dự án, nâng cao trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư và các bên liên quan đến dự án. Xác định rõ trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư công.

2.5 Quản lý sử dụng lao động và thời gian lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- UBND huyện đã thực hiện đã thực hiện tinh giản 01 chỉ tiêu biên chế hành chính tại Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trong năm 2021, UBND huyện đã giải quyết nghỉ hưu đối với 03 trường hợp; thôi việc đối với 03 trường hợp. Đề nghị Sở Nội vụ tỉnh điều động 02 công chức. Chuyển công tác đối với 02 viên chức, tiếp nhận 02 viên chức; biệt phái 01 công chức; tuyển dụng 10 trường hợp; bổ nhiệm ngạch công chức/chức danh nghề nghiệp đối với 17 trường hợp. Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo đối với 03 trường hợp; bổ nhiệm lại đối với 01 công chức; kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 01 viên chức; phân công phụ trách đơn vị đối với 03 viên chức.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong năm 2021, tham mưu quyết định cử tham gia các lớp bồi dưỡng đối với 18 công chức, 01 viên chức. Phối hợp các cơ sở đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III và giáo viên tiểu học hạng III cho 43 viên chức và lớp bồi dưỡng chuyên sâu năng lực xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa tranh

chấp, khiếu kiện cho công chức, viên chức và các chức danh không chuyên trách tại Khu dân cư với 70 học viên tham gia.

- Kịp thời chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả giải quyết công việc và ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

- Ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08/03/2021 về kiểm tra công vụ, nội vụ, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, bình đẳng giới và văn thư - lưu trữ tại 07 cơ quan, đơn vị và 6 khu dân cư. Qua kết quả kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ.

- Ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/03/2021 kiểm tra công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2021; Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 05 cơ quan theo nội dung kế hoạch. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh các cơ quan khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 08/03/2021 khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan Nhà nước năm 2021. Kết quả người dân hài lòng đạt tỷ lệ 91,54%.

2.6 Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, khai thác không đúng giấy phép hoặc thiết kế khai thác mỏ, vi phạm các quy định về ký quỹ phục hồi môi trường sau khai thác, đưa hoạt động khoáng sản đi vào nề nếp, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là cát, đá xây dựng thông thường.

+ Công tác thực hiện các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới: Tổ chức cuộc thi vẽ tranh cho học sinh các cấp tại Côn Đảo với chủ đề “Môi trường xanh – Tương lai xanh”, Phát thanh, trình chiếu trailer, phóng sự tuyên truyền về Ngày Môi trường Thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2021 trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện Côn Đảo trong tháng 6 để tuyên truyền cho Nhân dân và du khách hiểu biết thêm về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Phối hợp WWF triển khai thực hiện bước đầu Dự án "Giảm thiểu rác thải nhựa Đại dương tại Việt Nam".

+ Công tác vệ sinh môi trường: Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu gom, xử lý rác thải, rong tảo trôi dạt vào bờ biển khu vực Bãi Vòng, Đàm Trầu, bãi biển trung tâm Côn Sơn. Nhằm hưởng ứng chào mừng các ngày lễ lớn (30/4 và 01/5) tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; tổ chức thực hiện dọn cỏ vỉa hè, dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường ở trung tâm và cắt tỉa cây xanh

đô thị; tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị tại các công trường đang thi công xây dựng.

+ Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 02/02/2021 về việc phát động thực hiện phong trào “Ngày thứ Bảy xanh – sạch – đẹp”, UBND huyện tổ chức 04 đợt ra quân vào ngày thứ Bảy đầu tiên các tháng 3, 4, 5, 6 phát động nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên, học sinh trong toàn huyện ra quân dọn vệ sinh môi trường, làm sạch nhà, đẹp phố, cơ quan, công sở, tổ chức và duy trì thường xuyên tại khu vực ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, nơi công cộng, lô đất trống, cống rãnh, kênh mương.

- Trong lĩnh vực khoáng sản:

+ Tại điểm mỏ 03CD và 05CD: Doanh nghiệp tư nhân Hùng Châu đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản số 25/GP-UBND ngày 29/8/2016, hiện giấy phép đã hết hạn ngày 29/8/2020, hiện doanh nghiệp đã tạm dừng khai thác để thực hiện các thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

+ Tại điểm mỏ 04CD: Doanh nghiệp tư nhân Gas Thu Tâm đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác số 66/GP-UBND ngày 03/10/2018, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đơn vị chưa hoàn thành thủ tục thuê đất tại mỏ 04CD.

+ Tiến hành kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn huyện. Phát hiện và xử phạt 04 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền xử phạt là 8.900.000 đồng (đã thu 7.900.000 đồng), 01 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản với số tiền phạt là 2.000.000 (đã thu 2.000.000). Đồng thời, tham mưu UBND huyện báo cáo đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đơn đốc Công ty TNHH MTV 49 thực hiện các nội dung liên quan đến hồ sơ đề án đóng cửa mỏ mỏ đá XD An Hải, huyện Côn Đảo.

2.7 Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tiêu dùng của Nhân dân

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, tiết kiệm, chống lãng phí. Số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2021 là 1.738 hộ, số hộ đạt chỉ tiêu gia đình văn hóa là 1.631 hộ, đạt 94%. Chưa phát hiện các vụ việc gây lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá kết quả đạt được

- UBND huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật THTK, CLP và các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành về THTK, CLP gắn việc THTK, CLP với việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn các tiêu chí THTK, CLP với Chương trình THTK, CLP. Các cơ quan, đơn vị truyền xuyên tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể các bộ, công chức, viên chức người lao động.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; triển khai tốt việc công khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách huyện đều đã xây dựng kế hoạch triển khai THTK, CLP năm 2021 trên cơ sở Quyết định của UBND huyện ban hành Chương trình THTK, CLP. Đồng thời trong Kế hoạch xây dựng của từng cơ quan, đơn vị đều đưa ra các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngày càng nhận thức tốt hơn về nội dung THTK, CLP.

- Thực hiện tốt các cơ chế quản lý tài chính đúng định mức, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu, đơn vị thực hiện tiết kiệm, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động. Công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch đã giảm thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Hạn chế trong công tác THTK, CLP

Bên cạnh kết quả đạt được, còn hạn chế như sau:

- Một số ít cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm đến việc chỉ đạo thực hiện THTK, CLP tại đơn vị mình. Kết quả báo cáo còn hình thức, chưa thể hiện được nhiệm vụ trong tâm theo Chương trình THTK, CLP năm 2021 của UBND huyện đã đề ra; thời gian Báo cáo của các cơ quan, đơn vị chậm, thiếu thông tin đã ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp chung của cơ quan tham mưu.

- Công tác đánh giá chỉ tiêu THTK, CLP ở một số kế toán của cơ quan, đơn vị còn chưa cụ thể từng chỉ tiêu. Một số cơ quan chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo tiết kiệm, chưa bám sát vào đặc điểm, đặc thù của cơ quan, đơn vị để đề ra kế hoạch THTK, CLP tại đơn vị mình một cách thiết thực, nội dung chưa đầy đủ nên khi thực hiện chưa làm hết trách nhiệm, chưa hiệu quả.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

UBND huyện Côn Đảo tập trung xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2022 như sau:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; giám sát của HĐND huyện về triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như: quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, quản lý biên chế trong các cơ quan, đơn vị tự chủ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Trên cơ sở Quyết định ban hành chương trình của UBND tỉnh để xây dựng và triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của huyện tập trung vào các lĩnh vực: kinh phí hoạt động, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính ngân sách và tài sản công, thực hiện có hiệu quả Đề án tỉnh giảm biên chế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, Kế hoạch kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Đồng thời các cơ quan, đơn vị đưa ra các chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể về tiết kiệm kinh phí hoạt động, xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thực hiện để đưa ra các chỉ tiêu, giải pháp cho phù hợp.

- Chú trọng xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022.

- Tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trong các lĩnh vực sau để tăng cường công tác tổ chức THPT, CLP:

+ Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách.

+ Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường vai trò cơ quan quản lý nhà nước ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tránh tình trạng quyết định đầu tư hình thức, theo cảm tính, gây lãng phí, kém hiệu quả.

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn.

+ Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

+ Tăng cường chỉ đạo rà soát, tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đất công, tránh thất thoát, lãng phí. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, tạo điều kiện các nhà đầu tư khai thác nhanh chóng, có hiệu quả các dự án, tránh kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất; tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi xây dựng lấn chiếm, không tuân thủ quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích, tình trạng ô nhiễm môi trường; rà soát đề xuất thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư kéo dài.

- Tổng hợp kết quả đánh giá THPT, CLP trong chi thường xuyên năm 2022 báo cáo Sở Tài chính theo quy định.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt và phê bình những đơn vị, cá nhân có các sai phạm gây thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản, ngân sách Nhà nước.

UBND huyện Côn Đảo báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TTr. Huyện ủy;
- HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT, TCKH

CHỦ TỊCH